

**PRESS CLIPPING**

Publication : GM Car	Section : Track Time	Page : 79
Title : IMPACT Speed Park	Date : May, 2017	



# IMPACT SPEED PARK

**ผู้บุกเบิกรถคาร์ทพลังไฟฟ้าในไทย**

■ การแข่งรถนับเป็นหนึ่งในนันทนาการที่หลายคนหลงใหล ซึ่ง 'คาร์ท' (Kart) หรือที่หลายคนนิยมเรียกว่า 'โก-คาร์ท' ก็เป็นอีกชนิดหนึ่งที่เราทราบสาเหตุของความเป็นที่นิยมก็เนื่องมาจากความสนุกสนานทั้งทางเนื้อเรื่องหรืออื่นๆ ก็มักเริ่มต้นจากการแข่งคาร์ทแบบธรรมดา

ทีมงานนิเทศสาร GM CAR ได้ไปเชิญไปเยี่ยมชม 'อิมแพ็ค สปีดพาร์ค' และทดสอบรับคาร์ทพลังไฟฟ้า โดยมี 'แมกซ์ กิตติวัฒน์' จากวารสารไอทีเรียวูสช่างละเอียด

### อิมคาร์ท โต้ะ:ไม่มากกว่าที่คิด

คาร์ทเป็นรถแข่งระดับเบสิก มีจุดเด่นคือ ควบคุมง่าย ควบคุมง่าย ไม่ซับซ้อน เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นในการเริ่มอาชีพนักแข่ง ซึ่งจุดเด่นของรถคาร์ทที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือ การไม่มีระบบกันสะเทือนหรือช่วงล่าง เช่น โชกอัพ-สปริง เหมือนรถแข่งทั่วไป การตอบสนองจึงถูกส่งจากพื้นสู่ผู้ขับโดยตรง ทำให้สามารถรับรู้ถึงการขอรถได้ชัดเจน จึงเป็นสิ่งที่ช่วยฝึกให้ผู้ขับสามารถจับอาการและควบคุมรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยฝึกสมาธิ รวมถึงเป็นการออกกำลังกายที่แข็งแรง เพราะเป็นรถที่กินลมเพื่อแข่ง จึงใช้อุปกรณ์ช่วยผ่อนแรง การขับจำเวลาให้เร็ว จึงต้องอาศัยพลังและความเร็วของร่างกายค่อนข้างมาก





**อิมแพ็ค สปีด พาร์ค**  
**สนามแข่งคาร์ทแห่งใหม่ใจกลางเมือง**  
นับเป็นเรื่องน่ายินดีสำหรับผู้ที่ชอบขับคาร์ท เพราะปัจจุบันมีทางเลือกเพิ่มขึ้นอีกแห่ง ที่สำคัญ...ไม่ต้องเดินทางไกล เพราะตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพฯ กับอิมแพ็ค สปีด พาร์ค สนามแข่งแห่งใหม่ ริมทะเลสาบ อิมแพ็ค เมืองทองธานี และเป็นครั้งแรกกับการนำรถคาร์ทพลังไฟฟ้ามาให้บริการในไทย ทำให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ กับพลังขับเคลื่อนแบบไร้มลพิษ



**คาร์ทไฟฟ้าแบรนด์ดัง นำเข้าจากฝรั่งเศส**  
ผู้บริหารชินรอนและศุภกมลสินะวงการแห่งรอปูนส์ฯ จึงคิดสรรแบรนด์ Sodi Kart จากฝรั่งเศส ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงการคาร์ทนานาชาติมา พร้อมประสิทธิภาพและมาตรฐานระดับสากล  
ส่วนเหตุผลที่ใช้คาร์ทพลังไฟฟ้า ก็เพราะต้องการสร้างความแตกต่าง พร้อมการไม่ก่อให้เกิดมลพิษ ทั้งทางอากาศและทางเสียง เป็นผลพลอยได้ ซึ่งคาร์ทไฟฟ้าก็มีข้อดีคล้ายกับรถไฟฟ้าในปัจจุบัน คือคล่องตัวเร็ว ไม่ต้องรอรถเหมือนรถยนต์ เมื่อเหยียบคันเร่ง มอเตอร์ก็ทำงานเต็มทันที จึงมีอัตราเร่งที่ฉับไว ทั้งในแบบที่หลายคนไม่เคยสัมผัส

**ความปลอดภัยต้องมาอันดับ 1**  
ก็หาที่เกี่ยวข้องกับความเร็ว โดยเฉพาะการแข่งขัน ย่อมมาพร้อมความเสี่ยงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นเพื่อให้ลูกค้าสามารถขับขี่คาร์ทได้สนุก และปลอดภัย ทางสนามฯ จึงใส่ใจทุกรายละเอียด ทั้งในส่วนของการสนามแข่ง และอุปกรณ์ป้องกัน  
รถติดตั้งกันชนรอบคัน แม้โดนกระแทกหรือเกิดอุบัติเหตุ ก็รับรองว่าผู้ขับขี่จะไม่เป็นอันตราย รวมถึงมีเข็มขัดนิรภัย 4 จุด ครึ่งผู้ขับขี่แบบเดียวกับรถแข่ง ช่วยให้ตัวไม่สั่นไหวและเข้าโค้ง จึงควบคุมรถได้ดี นอกจากนี้ยังมีวิศวกรค่าเบรคพิเศษ เพื่อความปลอดภัยหากรถพลิกคว่ำ แต่คาร์ทนั้นเสียตื้อพื้นและมีน้ำหนักมาก โอกาสพลิกจึงเป็นไปได้ยาก (หรือแทบไม่มี)



สนามแข่งรถแบบใหม่ที่มกราคมมีชื่อว่า ฮิมพานต์รถแข่งรูปแบบได้หลากหลาย ช่วยสร้างความแปลกใหม่ ท้าทาย ไม่จำเจ โดยทางสนามมีการเปลี่ยนโมเดลใหม่ทุกเดือน พร้อมติดตั้งระบบจับเวลาอัตโนมัติเพื่อจัดอันดับผู้ขับขี่ความเร็วสุดของเดือน ขณะที่รถสนามก็ติดตั้งเบรคไฮดรอลิกช่วยจุดดับแรงกระแทกและสามารถหยุดรถได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ผู้ขับขี่ทุกคนก็สวมหมวกกันน็อกและเข็มขัด โดยทางสนามมีหมวกกันน็อกคุณภาพมาตรฐานและเข็มขัดไฮโดรขนาด รองรับผู้ขับขี่ทุกราย ควบคู่กับการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยผู้เชี่ยวชาญ จึงมั่นใจได้ว่ามาจับคาร์ดที่นี้ จะได้รับความสนุกสนานที่ พร้อมความปลอดภัยแบบไว้ใจถวล

**ปีลิ่งแปลกใหม่ แม้ไม่แรงจืด แต่เหมาะกับการขับทุกระดับปีโอ**

หลังได้ทดลองจับกับว่า คาร์ไฟฟ้าให้อารมณ์ในการขับที่แปลกและแตกต่าง มอเตอร์ไฟฟ้าไม่ก่อออรอบหมื่นเครื่องยนต์ แต่ทำงาน 100% ทั้งที่กีดกันแรง แต่อย่างไรว่าจะมีความทนทานหลาย เพราะรถหนักกว่า 200 กก. และมีควมแรงในระดับที่ 'ทุกคนสามารถสนุกได้ตลอดทั้งวันคอนเซ็ปต์ของสนามฯ

คือในท้องให้เป็นนักแข่งมือจืด ก็จะสามารถทำพายแบบใหม่คือการพยายามขับรถที่ไม่แรงมาก ให้สามารถทำเวลาจับได้เร็วสุดหรือแม้กระทั่งมือใหม่เพิ่งขึ้นเป็นครั้งแรก คาร์ไฟฟ้าเหล่านี้ก็มีกำลังมากพอจะสร้างความสนุกหัวใจ ให้รู้สึกอยากขับซ้ำอีกหลายๆ รอบ ซิมแพ็ค สปีด พาร์ค สนามแข่งรถไฟฟ้าแห่งใหม่ ใจกลางกรุงเทพฯ นอกจากเป็นจุดนัดพบของผู้ชื่นชอบมอเตอร์สปอร์ต ก็เป็นอีกทางเลือกสำหรับลูกค้าที่ต้องการจัดงานเปิดตัวสินค้า กิจกรรมการสร้างทีม หรืออีเวนต์สำหรับหมู่คณะ พร้อมเป้าหมายอันยอดเยี่ยม คือการเป็น 1 ใน 20 สถานที่ท่องเที่ยวสุดคูลในกรุงเทพฯ และเป็นจุดดึงดูดความสนใจในระดับนานาชาติ



ปีลิ่ง สปีด พาร์ค เปิดบริการทุกวัน : วันจันทร์-ศุกร์ 09.00 - 24.00 น. / วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดชดเชย 09.00 - 24.00 น. / โทร. 02-031-8900  
 FB : Facebook.com/IMPACTSpeedPark  
 Twitter : @IMPACTSpeedPark  
 IG : Instagram.com/IMPACTSpeedPark  
 Google Map : <https://goo.gl/maps/FFR8AhotD1>  
 Website : [www.impactspeedpark.com](http://www.impactspeedpark.com)



Translation

Review IMPACT Speed Park

